

ซิฟิลิส

ซิฟิลิสเป็นโรคที่ติดต่อได้โดยการร่วมเพศ ซึ่งมีการสัมผัสระหว่างอวัยวะเพศ หรืออวัยวะเพศและเยื่อเมือกในปากหรือในทวารหนัก โรคนี้สามารถถ่ายทอดจากมารดาไปถึงบุตรได้ในระหว่างตั้งครรภ์และในการถ่ายเลือด

ซิฟิลิสเป็นโรคที่เกือบจะสูญหายไปแล้วในประเทศนอร์เวย์ใน 10 ปีที่แล้วมา แต่ในปัจจุบันนี้เริ่มเป็นโรคธรรมดาขึ้นมาอีก มีโรคเผยแพร่ขึ้นที่ออสเตรเลียในพวกรั้วชายที่มีการร่วมเพศกับผู้ชาย ในปัจจุบันโรคนี้เกิดขึ้นบ่อยด้วยในผู้ที่มีความต้องการทางเพศกับเพศตรงข้าม ซิฟิลิสเป็นโรคธรรมดาในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นประเทศโซเวียตในสมัยก่อน ในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศและในเมืองใหญ่ๆบางเมืองในสหรัฐอเมริกา

การใช้ถุงยางที่ถูกต้องป้องกันการติดต่อได้ จะต้องใส่ถุงยางไว้ตลอดเวลาที่ร่วมเพศ

อาการ

ซิฟิลิสพัฒนาได้เป็นสามขั้น:

ขั้น 1

ประมาณสามอาทิตย์หลังจากติดโรคนี้มาจะมีแผลซึ่งทำให้แบคทีเรียรุกรามเข้าไปในร่างกาย แผลที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะอยู่บนอวัยวะเพศ แต่ก็สามารถจะอยู่ในทวารหนักได้ด้วย ในปากหรือที่ส่วนอื่นๆของร่างกายได้ ไม่ค่อยเจ็บแผลเท่าไร และหลังจากสองถึงสามอาทิตย์ก็จะหายไปเองโดยไม่ต้องมีการรักษา ต่อมน้ำเหลืองซึ่งอยู่ใกล้เคียงแผลที่สุดจะบวมขึ้น แต่ไม่เจ็บ ในบางครั้งบางคราวอาการขั้นที่หนึ่งของโรคนี้ไม่มีการสังเกตได้

ขั้น 2

ถ้าไม่ได้มีการรักษาโรคซิฟิลิสในขั้น 1 หลังจากสองถึงสามเดือนจะพัฒนาจากขั้น 1 ไปเป็นขั้น 2 อาการที่ธรรมดาที่สุดของขั้น 2 คือมีตุ่มชนิดต่างๆขึ้นตามตัว ผอมร่วง ต่อมน้ำเหลืองบวม มีไข้ชนิดน้อย ปวดศีรษะและอ่อนเพลีย

ระยะซ่อนเร้น

ถ้าไม่ได้มีการรักษาโรคซิฟิลิสในขั้น 2 จะพัฒนาไปถึงขั้นใหม่ซึ่งเป็นระยะแฝง โดยที่ไม่มีอาการของโรคปรากฏขึ้นมา การถ่ายทอดของโรคทางด้านการร่วมเพศจะน้อยลงไป แต่ทารกที่อยู่ในครรภ์ตอนที่มารดากำลังตั้งครรภ์ก็สามารถติดโรคนี้ได้

ขั้น 3

หลังจากหลายปีโรคนี้สามารถพัฒนาไปจนถึงขั้น 3 ได้ ซึ่งไปทำลายหัวใจ เส้นเลือดในหัวใจ ผิวหนังและกระดูกได้

การตรวจ

การตรวจเลือดธรรมดา กับแพทย์สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณเป็นโรคซิฟิลิสหรือไม่ อย่างไรก็ตามต้องใช้เวลาสองถึงสามอาทิตย์หลังจากที่คุณติดโรคมาน ก่อนที่ผลเลือดจะออกมาเป็นบวก

การรักษา

การฉีดยาเพนนิซิลลินสำหรับโรคซิฟิลิสจะได้ผล 100 % สำหรับผู้ที่แพ้ยาเพนนิซิลลินก็จะมียาชนิดอื่นที่ได้ผลดี

จะต้องไม่มีการร่วมเพศก่อนที่หายเป็นปกติแล้ว

การตรวจฟรีและการรักษาฟรี

โรคซิฟิลิสถือเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงต่างๆไปตามกฎของการป้องกันการติดต่อ จึงทำให้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการตรวจฟรีและการรักษาฟรี เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแจ้งให้ผู้ที่คุณอยู่ด้วยกันในปัจจุบันและผู้ที่เคยอยู่ด้วยมาก่อนว่าคุณเป็นโรคนี้ แพทย์และผู้ป่วยจะต้องร่วมมือกันในการหาแหล่งติดต่อโรค เพื่อจุดประสงค์ที่จะตรวจและให้การรักษาแก่ผู้ร่วมเพศกับผู้ป่วยซึ่งอาจจะติดโรคนี้ได้